



Title :	เครื่องสำอาง มฟล. จับมือสมาคมนักเคมีฯ เจ้าภาพประชุมนักเคมีนานาชาติ
Subject Heading 1 :	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	นครเชียงราย, ปีที่ 22 ฉบับที่ 731 ปักษ์แรกเดือนมิถุนายน 2554 หน้า 3
Date :	8 July 2011

### เครื่องสำอางมฟล.จับมือสมาคมนักเคมีฯเจ้าภาพประชุมนักเคมีนานาชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาพันธ์ นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 ครั้งที่ 21 หรือ the 21<sup>st</sup> IFSCC Conference ภายใต้หัวข้อ 3 E :Effective, Economic, Ecological ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ



รศ. ดร. พรพรรณวิภาภณฤกษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011 เปิดเผยว่า IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) เป็นองค์กรระหว่างชาติที่มีจุดมุ่งหมาย แสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเครื่องสำอางจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยองค์กรได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กันยายน 2502 ที่เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยียม ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 47 ประเทศ และมีจำนวนสมาชิกกว่า 15,000 คนทั่วโลก ซึ่งองค์กร IFSCC มีกิจกรรมหลักที่ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ นักเคมี ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และความงามทั่วโลก โดยแนวคิดการจัดงานคือ 3 E ได้แก่ Effective, Economic, Ecological หรือ ประสิทธิภาพ ประหยัด

และปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น ด้านเคมีเครื่องสำอางจากทั่วโลกกว่า 1,000 คน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาไฮยาตูลอนในการรักษาริ้วรอย การลดปริมาณสารตกค้างตึงผิวใน สูตรเครื่องสำอาง โดยไม่สูญเสียความคงตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังประหยัดดีต่อสิ่งแวดล้อมและกายภาพ Xilogel ผลิตภัณฑ์โพลีแซคคาไรด์จากมะขาม ซึ่งเป็นพืชทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์กรดไฮยาตูลอนิค เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนักเคมีเครื่องสำอาง และผู้ประกอบการเครื่องสำอางทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์เครื่องสำอาง และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดประเทศไทย รศ.ดร.พรพรรณวิภาภณกล่าว